



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2568

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.เผยแพร่ผลส่งออกสินค้าเกษตรพุ่ง	แนวหน้า
2. 'นฤมล'ถกจัดการฯดิน-น้ำผลักดันความร่วมมือจากทั่วโลก	แนวหน้า
3. เกษตรฯสานสัมพันธ์ติมอร์ฯพัฒนาการเกษตรระหว่างกัน	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: ร่วมมือ	แนวหน้า
5. 'GEEd'เทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม พัฒนาพันธุ์พืชส่งไทย Seed hub	กรุงเทพธุรกิจ
6. กรมชลฯติดตามฝักระวังฝนตกหวั่นท่วมภาคใต้มุ่งบรรเทาปัญหา	แนวหน้า
7. ลุยเอไอ-อีวี-เกษตรแม่นยำ ดึงลงทุน5อุตสาหกรรมใหม่	มติชน
8. 'ทางออกหนี้ครัวเรือนไทย...แก้อย่างไรให้ยั่งยืน และตรงกลุ่ม'	แนวหน้า
9. สนค.ชี้ดัชนีขนส่งQ4/67พุ่ง	ไทยโพสต์
10. คอสมันน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ดัชนีขนส่งทางถนนปี67พุ่ง1.5%หลังบริโภคฟื้น	ข่าวสด
12. อธิบดีกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์รับซื้อหอมแดง	เดลินิวส์

สศก.เผยผลส่งออกสินค้าเกษตรพุ่ง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม-ตุลาคม 2567) พบว่า ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร (พิกัด 01-24 รวมยางพารา) รวมทั้งสิ้น 2,146,745 ล้านบาท โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น การส่งออกมูลค่า 1,536,704 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24 การนำเข้ามูลค่า 610,041 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15 ส่งผลให้ไทยมีดุลการค้าสินค้าเกษตรเกินดุลถึง 926,663 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาจากสถิติการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับโลก ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2567 พบว่า สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกของไทย ได้แก่ ได้แก่ ข้าว มูลค่า 168,685 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 39.24 ทุเรียนสด มูลค่า 130,352 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 4.57 ยางธรรมชาติ มูลค่า 95,927 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 54.33 ไก่แปรรูป มูลค่า 87,009 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.75 และอาหารสุนัขหรือแมว มูลค่า 79,071 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 35.45

ขณะที่สินค้าเกษตรที่ไทยนำเข้า 5 อันดับแรก ได้แก่ ถั่วเหลือง มูลค่า

56,613 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 10.38 ถั่วเหลือง และถั่วเหลืองอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง มูลค่า 43,780 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 22.90 ปลาสดแช่แข็ง มูลค่า 32,452 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 26.75 ข้าวสาลีและเมสลิน มูลค่า 31,820 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 23.51 และอาหารปรุงแต่งอื่นๆ (อาทิ เติ้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม) มูลค่า 28,131 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.62 โดยในส่วนของสินค้าที่ไทยนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เช่น ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง รวมถึงการนำเข้ามาเพื่อแปรรูปเป็นอาหารสุนัขหรือแมวส่งออกไปต่างประเทศต่อไป

'นฤมล' ถกจัดการฯ ดิน-น้ำ ผลักดันความร่วมมือจากทั่วโลก

ส.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำที่ยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 27 ประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 500 ราย จาก 65 ประเทศ เข้าร่วม ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กทม. ว่าการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ำที่ยั่งยืน (The International Soil and Water Forum 2024) มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการงานวิจัย และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems) เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ

“ประเทศไทยสนับสนุนปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการความขาดแคลนน้ำและการฟื้นฟูดินเพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น (Ministerial Declaration on managing water scarcity and reversing

soil degradation for sustainable and resilient agrifood systems) อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งนับว่าเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยประเทศไทยมีความมุ่งมั่นและพร้อมจะนำหลักการแนวทางของปฏิญญาในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การเกษตร การจัดการดินและน้ำ ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ตลอดจนการลงทุนในการวิจัยและเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้จัดการกับความท้าทายเหล่านี้ และพร้อมร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ร่วมกันในการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

สุดท้ายนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (FAO) วิทยากร ผู้ร่วมอภิปราย ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลเชิงลึก เพื่อมุ่งมั่นร่วมกันในการจัดการกับความท้าทายเร่งด่วนที่สุดที่โลกของเราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือเรื่องของการขาดแคลนน้ำและความเสื่อมโทรมของดินให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เกษตรฯสานสัมพันธ์ติมอร์ฯ พัฒนาการเกษตรระหว่างกัน

นายถาวร ทันใจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หารือร่วมกับ Mr. Carlos Antunes Amaral อธิบดีกรม
ปศุสัตว์และสัตวแพทย์ ติมอร์เลสเต (Director General
of Livestock and Veterinary Services) พร้อมด้วย
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม

สำหรับการหารือในวันนี้ ฝ่ายไทยได้มีการนำเสนอ
การดำเนินภารกิจที่สำคัญด้านปศุสัตว์ พืชสวน ประมง
และการพัฒนาการเกษตรและภาคการเกษตรของไทย ซึ่ง
ทางฝ่ายติมอร์เลสเต มีความสนใจและประสงค์จะขอรับ
การสนับสนุนจากไทย โดยฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุน
ความร่วมมือทางวิชาการในสาขาที่ติมอร์เลสเต สนใจ
โดยสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านช่องทาง
ทางการทูต

ทั้งนี้ H.E. Eng. Marcos da Cruz รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และป่าไม้
ติมอร์เลสเต ได้เข้าพบหารือกับ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือความร่วมมือกันในด้าน
การเกษตร ในห้วงของการประชุมนานาชาติว่าด้วยการ
จัดการทรัพยากรดิน และน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
อย่างยั่งยืน (The International Soil and Water
Forum 2024) ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กทม.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 3 มกราคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15951

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 16.22

Ad Value: 20,275

PRValue (x3): 60,825

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ร่วมมือ



ร่วมมือ : นายอวาร์ ทันใจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือร่วมกับ Mr.Carlos Antunes Amaral อธิบดีกรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์ ดิมอร์เลสเต (Director General of Livestock and Veterinary Services) และคณะ โดยฝ่ายดิมอร์เลสเต ขอรับการสนับสนุนจากไทย เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรระหว่าง 2 ประเทศ

'GEd'เทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม พัฒนาพันธุ์พืชส่งไทย Seed hub

กรุงเทพธุรกิจ ● กรมวิชาการเกษตร
เดินทางพัฒนาพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยี
จีโนมเตรียมพร้อมเป็น Seed hub ลดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยผลิตสูง
ยกระดับรายได้

นายพรวิฑูรย์ จันทระศรีวงศ์ อธิบดี
กรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า เดินทาง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเป็นSeed hub ซึ่งเทคโนโลยีจีโนม
(Gene Editing) หรือGEd จะช่วยยกระดับ
รายได้ 3 เท่าของ 4 ปี ของเกษตรกรไทย
ได้อย่างแท้จริง

เทคโนโลยีGEdเป็นเทคนิคในการ
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขรหัสพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิตที่มีความจำเพาะและแม่นยำ หรือ
แก้ไขให้ได้ยีนที่มีลักษณะตามต้องการไม่มี
ยีนถ่ายฝากจากสิ่งมีชีวิตอื่น ไม่จัดว่าเป็นพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม หรือGMOs มีความ
ปลอดภัยสูงมีศักยภาพ ใช้ระยะเวลาสั้น
ต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมี
การประกาศใช้นโยบาย no transgene =
not GMOsโดยถือว่าพืชGEd มีความ
ปลอดภัยเช่นเดียวกับพืชปกติทั่วไปซึ่ง
องค์การนานาชาติ องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) ให้การยอมรับและ
สนับสนุน ที่สำคัญหลายประเทศทั่วโลกได้
เร่งลงทุนงานวิจัยพัฒนาและอนุมัติการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีGEdในเชิงการค้า
และการบริโภค อาทิ แคนาดา สหรัฐบราซิล

อาร์เจนตินา ชิลีญี่ปุ่น จีน อังกฤษฟิลิปปินส์
เคนยา รัสเซีย และออสเตรเลีย

สำหรับพืชจากเทคโนโลยี GEd ที่
ได้รับการอนุมัติใช้ประโยชน์ เพื่อรองรับ
วิกฤตการณ์ความมั่นคงทางอาหารของโลก
ได้แก่ มะเขือเทศ (ญี่ปุ่น) ถั่วเหลือง
(สหรัฐอเมริกา) ถั่ว (ฟิลิปปินส์) ทั้งนี้ยังมี
พืชที่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเชิงพาณิชย์
หรืออยู่ในขั้นการศึกษาวิจัย เช่น มันฝรั่ง
ปรับแต่งจีโนมต้านทานโรค (สหรัฐอเมริกา),
ถั่วเหลืองโปรตีนสูงปรับแต่งจีโนมและ
มะเขือเทศปรับแต่งจีโนมทนแล้งและเพิ่ม
ผลผลิต (จีน) เป็นต้น

ข้อดีของเทคโนโลยีGEd คือ สามารถ
แก้ไขรหัสพันธุกรรมของยีนเป้าหมายได้
อย่างแม่นยำและรวดเร็ว สามารถปรับปรุง
ให้พืชมีความแข็งแรงทนทานต่อภัยคุกคาม
ด้านสภาพภูมิอากาศและศัตรูพืชอุบัติใหม่
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ย
 อีกทั้งช่วยทำให้ผลผลิตมีปริมาณสูงและ
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ถือเป็นทางเลือก
ความมั่นคงทางอาหารและรองรับวิกฤต
โลกเดือด

สำหรับในด้านงานวิจัย กรมวิชาการ
เกษตรได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายด้านการ
วิจัยการปรับแต่งจีโนมระดับประเทศโดย
บูรณาการการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
และภาคราชการต่างๆเพื่อสร้างพืช GEd
ทดแทนการนำเข้า เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง
พืช GEd พลังงาน เช่น อ้อย ปาล์มน้ำมัน
รวมทั้งพืช Ged ผักและสมุนไพร พร้อมทั้ง
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์

และพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ส่วนในระดับ
นานาชาติ กรมวิชาการเกษตรได้เตรียม
ความพร้อมสร้างความร่วมมือและเครือข่าย
กับต่างประเทศ ในการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี GEd เพื่อพัฒนาสายพันธุ์พืช
GEdและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยกับส
ถาบันในต่างประเทศ เช่น สหรัฐ สหภาพยุโรป
จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น

“แนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยี
การปรับแต่งจีโนม กรมวิชาการเกษตร
ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (USDA) ส่งเสริมในด้
การวิจัยและการกำกับดูแล เพื่อพัฒนา
สิ่งมีชีวิตที่ได้จากเทคโนโลยีการปรับแต่ง
จีโนม ส่งเสริมใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกระดับพัฒนา
ศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตรของประเทศ ให้สามารถ
รองรับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาวะ
โลกเดือดที่กำลังเกิดขึ้น”

รวมถึงยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลาง
เกษตรและอาหารของโลก พร้อมสนับสนุน
เร่งวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยี
GEd โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
วิจัย สวก. และ สกสว. ในการส่งเสริม
พัฒนานักวิจัยไทยไปเรียนรู้เทคโนโลยีที่
สหรัฐอเมริกา รวมถึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชน
ที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีในการพัฒนาทดสอบ
ในสภาพแปลงทดลอง ซึ่งคาดว่าในปี 2568
จะสามารถนำร่องขับเคลื่อนด้านการกำกับ
ดูแลได้อย่างเป็นรูปธรรม

กรมชลฯติดตาม เฝ้าระวังฝนตก หนักท่วมภาคใต้ มุ่งบรรเทาปัญหา

นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 62,724 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 82% ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 38,782 ล้าน ลบ.ม.เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 21,420 ล้าน ลบ.ม.(86% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,724 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ได้เกิดฝนตกหนักจนทำให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดของทางภาคใต้ รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ ปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์

เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางภาคใต้ บริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา บัตตานี ยะลา และนราธิวาส อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม จึงสั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 15-17 ติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ชะอวด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกับพร่องน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่ว่างไว้รองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มอีกระลอก รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ รวมกว่า 500 หน่วย ประจําจุดเสี่ยงในการเข้าช่วยเหลือหากเกิดอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของ ศ.ดร.นฤมล ภิญญาสินวัฒนะ รมว.เกษตรและสหกรณ์

ลุยเอไอ-อีวี-เกษตรแม่นยำ ดึงลงทุน5อุตสาหกรรมใหม่

รบ.เร่งให้เป็นรูปธรรมปีนี้ สำรวจปลื้มเคาต์ดาว์นฮิต ทำเงินสะพัด6.2หมื่นล้าน เหตุร้ายมะกันกระทบน้อย นฤมลผุดศูนย์ข้าว5พันแห่ง



สรวิศ เทียนทอง

‘สรวิศ’เผยเคาต์ดาว์นเงินสะพัด 6.2 หมื่นล้าน รบ.เร่งลงทุนธุรกิจเอไอ-อีวี นายกษัตริย์ศึกเร่งกฎดึงดูดลงทุนตั้งเป้าไทยฮับโลจิสติกส์ภูมิภาค ‘พิชัย’โยน กก.สรรหาลือกรบ.บอร์ดเบงกักชาติคนใหม่ (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1 5อุตสาหกรรมใหม่

พิชัยรอสรรหาปร.บอร์ดเบงกักชาติ

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการสรรหาประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายหลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ที่ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ ระบุว่า จะต้องมีการสอบถามคณะกรรมการสรรหาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ขณะที่การรักษากรองนายปรเมธี วิมลศิริ อดีตประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย จะสิ้นสุดรักษาการกลางเดือนมกราคมนี้ นายพิชัยกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับนายปรเมธีจะลาออกหรือไม่ หากไม่ลาออกก็สามารถรักษาการต่อได้ แต่หากลาออกก็ต้องรีบดำเนินการสรรหา โดย

การสรรหาครั้งนี้จะดำเนินการให้เร็วกว่าเดิม เนื่องจากเห็นแล้วว่ามีความสมบัติน้อยส่วน จะเสนอชื่อบุคคลที่เคยเสนอก่อนหน้านี้หรือไม่ ก็ขอพิจารณาก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบ

ส่วนกรณีที่นายกษัตริย์ศึกปี 2568 เศรษฐกิจจะฟื้นเป็นโอกาสทอง นายพิชัยกล่าวว่า หากความเชื่อมั่นค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับ และสถาบันการเงินเห็นภาพเดียวกับรัฐบาล คงเป็นโอกาสให้สามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น

เมื่อถามถึงนโยบายด้านการเงิน ในปี 2568 จะต้องนำมาช่วยด้วยหรือไม่ นายพิชัยกล่าวว่า เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา หากเศรษฐกิจฟื้นช้าคงต้องลดดอกเบี้ย แต่หากฟื้นเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งคณะกรรมการด้านการเงินประชุมกันทุกๆ 2 เดือนอยู่แล้ว

ส่วนการพูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทย นายพิชัยกล่าวว่า หลังปีใหม่จะสรุปภาพรวมทั้งหมด และพูดคุยกับทุกฝ่าย ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และสภาพัฒน์ว่า ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร รวมถึงในส่วน

ของงบประมาณว่าจะเป็นอย่างไ

เมื่อถามถึงเงินดิจิทัล 10,000 บาทเฟส 2 ว่าจะกดปุ่มในวันที่ 29 มกราคมนี้หรือไม่ นายพิชัยไม่ตอบคำถาม และเดินขึ้นตึกบัญชาการไปทันที

รบ.เร่งลงทุนธุรกิจเอไอ-อีวี

นายจิรายู ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสรุปถึงนโยบายในปี 2568 ที่รัฐบาลตั้งใจดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวและเดินหน้าเพิ่มจีดีพีให้สูงขึ้นกว่า 3% โดยเฉพาะแผนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของในปีใหม่นี้ที่วางเป้าหมายที่กีดกันเรื่องเครื่องยนต์เศรษฐกิจ เดินหน้าเต็มที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยตั้งเป้า 5 กลุ่มธุรกิจการลงทุนที่สำคัญคือ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Future Industries) ได้แก่ การลงทุนด้านศูนย์ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์เอไอขนาดใหญ่ (Data Center) ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ระบบเกษตรแม่นยำ และอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ Food Technology เลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนยันว่า การลงทุนของภาครัฐในปีนี้มีมูลค่าสูงกว่า 7-8 แสนล้านบาท มี 3 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง และต้องให้การสนับสนุนนักลงทุนคือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอีกหลายกระทรวงที่พร้อมเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

นายกษัตริย์ศึกเร่งกฎดึงดูดลงทุน

นายจิรายูกล่าวว่า สำหรับการลงทุนของกลุ่ม Future Industries นั้น นอกจากนโยบาย

ที่รัฐบาลจะตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน หรือการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (supply chain) ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในด้าน Data Center จากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มาลงทุนในไทยแล้ว เช่น AWS, Google, Microsoft, Huawei ไปจนถึงการพัฒนาระบบนิเวศ จะทำให้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และจะเป็นอนาคตของโลก ยังจะกระตุ้นการลงทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรม Semiconductor ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการวิจัยและพัฒนา (R&D) อีกด้วย ขณะที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า รัฐบาลจะปรับปรุง แก้ไข และออกกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการลงทุนทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับอุปสรรคที่จะต้องเร่งขจัดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกะกะล้าสมัยไม่ทันต่อสถานการณ์ในโลกปัจจุบันของการลงทุน หรือประกอบธุรกิจ (Ease of doing Business) ซึ่งนโยบายของรัฐบาล มีเป้าหมายที่จะอำนวยความสะดวก และสร้างแรงขับเคลื่อนการลงทุนและเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ การดำเนินการออกใบอนุญาตต่างๆ ที่มีขั้นตอนน้อยลงและง่ายขึ้น รวมถึงการลดระยะเวลาในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้รวดเร็วและมีสิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดนักลงทุนให้มากขึ้น เป็นต้น

ตั้งเป้าไทยฮับโลจิสติกส์ภูมิภาค

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า เลขาธิการนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ การค้าและการแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยงในทุกๆ ด้านของภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายในการรักษาจุดยืนของการไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกัน (Active Promoter of Peace and Common Prosperity) จะทำให้ไทยเป็นพื้นที่ของโอกาสที่ดึงดูดแรงงานทักษะสูง ผู้ประกอบการและนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย

นายจิรายุกล่าวว่ ปี 2568 รัฐบาลจะเดินทางกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับประชาชนในประเทศ พร้อมกำหนดนโยบายต่างๆ ในการเตรียมรับมือกับความ

ท้าทายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญทางเศรษฐกิจของไทยคือการท่องเที่ยว คาดการณ์ว่าจะกลับมาฟื้นตัว สร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ของรัฐบาลนับจากนี้ในทุกมิติที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้การท่องเที่ยวภายในประเทศและจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยรัฐบาลมั่นใจว่าจะมีตัวเลขที่ยอดนักท่องเที่ยวไทย และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมใหม่ๆ ที่รัฐบาลจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปี ไม่มีโลลชีซัน โดยมั่นใจว่ามูลค่าจะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามากอย่างแน่นอน

เคตต์ดาว์นเงินสะพัด6.2หมื่นล.

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เทศกาลฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2568 ถือว่าประสบความสำเร็จมากตามที่ได้คาดการณ์ไว้ สะท้อนจากภาพการจัดเคตต์ดาว์นในหลายจุดทั่วประเทศ ที่มีแม่เหล็กดึงดูดการออกมาเข้าร่วมงานผ่านศิลปินระดับโลกทั้งไทยและต่างชาติ อาทิ "ลิซ่า" ลลิษา มโนบาล สมาชิกวงแบล็กpink เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ ที่ ICONSIAM, แบลมแบม สมาชิกวงก็อตเซเวน ที่เชียงใหม่, รวมถึง คิม ยูคยอม ที่หัวหิน, เจย์ บี ที่วันแมงค็อก พร้อมทั้งศิลปินไทยอย่าง พีพี-บิวกัน, ซี-นูนิว, เจฟ ซาเตอร์, บอดี้สแลม และ สลัดดีแมชชีน ทำให้รายได้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไม่น่าจะพลาดเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 62,000 ล้านบาท

เหตุร้ายไม่ส่งผลกระทบต่อ

นายสรวงศ์กล่าวว่า ในช่วงปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2567 ถึง 1 มกราคม 2568 ถือว่ามีหลายเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ซึ่งอยู่เหนือคาดการณ์จากที่ประเมินเป็นความเสี่ยงไว้ ทั้งกรณีไฟไหม้ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติอย่างถนนข้าวสาร หรือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พยายามปล่อยโคลมลอยบริเวณประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามปล่อยโคลม จนมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งส่วนนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง กวดขันเรื่องความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และประชาชนคนไทยด้วย เพราะหากเหตุการณ์รุนแรงกว่านี้ จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทย ตามเป้าหมายทั้งปี 2568 ที่วางไว้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติเข้ามาเที่ยวไทยถึง 40 ล้านคนเป็นครั้งแรก สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.98-2.23 ล้านล้านบาท

กราดยิงมะกันจุดท่องเที่ยว

นายสรวงศ์กล่าวว่า ส่วนกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐ บริเวณถนนเบอร์ลิน สตรีท นิวยอร์ก รัฐลุยเซียนา หลังจากมีคนร้ายขับรถกระบะพุ่งใส่ฝูงชนที่กำลังฉลองปีใหม่ และเปิดฉากยิงเข้าใส่ จนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย และบาดเจ็บกว่า 30 คน ก่อนผู้ต้องสงสัยจะเสียชีวิตในการก่อเหตุ ซึ่งสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (เอฟบีไอ) ระบุว่ากำลังสืบสวนในประเด็นการก่อการร้ายนั้น ต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการท่องเที่ยว เพราะเกิดขึ้นในช่วงวันปีใหม่ที่พอดิ และเกิดการสูญเสียจำนวนมาก ทำให้ประเทศไทยต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเข้มข้นมากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยวอย่างกรณีไฟไหม้ที่ถนนข้าวสาร ในช่วงเกิดเหตุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พื้นที่ ทำให้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวได้ ว่าได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอน

ททท.ชูจุดขายเที่ยวแบบลักซ์วรี

นางจิวระดี คุณทรัพย์ รองผู้อำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่า ปี 2568 ททท.วางแผนในการขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวด้านลักซ์วรี แม้มีหลายความท้าทายที่ต้องเผชิญ เนื่องจากไทยมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับสูง แต่ก็ยังมีปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดย ททท.จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งจะขับเคลื่อนกระบี่โมเดล เป็นการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ายั่งยืนในพื้นที่ต้นแบบ (Sustainable Product Prototype) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความยั่งยืน ใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 3 มกราคม 2568

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17099

หน้า: 1(บน), 7, 16

Col.Inch: 270.25

Ad Value: 445,912.50

PRValue (x3): 1,337,737.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลุยเอไอ-อีวี-เกษตรแม่นยำ ดึงลงทุน5อุตสาหกรรมใหม่

หวั่นปัจจัยไม่ผันแข่งราคาถูก

นางจิระวาทีก้าวว่า ปัจจัยที่มีผลให้เกิดความท้าทายในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัย ใช้จ่ายสูงๆ ได้แก่ 1.การแข่งขันจากประเทศอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงด้านลูกค้าวัย ประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับสูงหรืออย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ สิงคโปร์ คูไบ และมัลดีฟส์ ต่างมีการโปรโมตและสร้างจุดขายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับสูงได้สำเร็จ ทำให้ประเทศไทยต้องแข่งขันกับประเทศเหล่านี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับสูงที่มีกำลังซื้อ 2.การพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ นักท่องเที่ยวระดับสูงมักมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง ต้องการประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น 3.ความหลากหลายของประสบการณ์ อาทิ การท่องเที่ยวที่รวมทั้งความหรูหราและความยั่งยืน หรือกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างการท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกลหรือทางทะเลหรือการเดินทางไปในสถานที่ที่ Hidden Gems 4.การสร้างประสบการณ์แบบพรีเมียม บริการที่มีมาตรฐานสูง 5.ปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่องเที่ยว และ 6.ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ยังถูกมองว่าเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มองหาความประหยัดหรือความบันเทิงมากกว่าการเน้นบริการที่หรูหรา ทำให้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระดับสูงของไทยยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

ชูกระบี่นำร่องอุตสาหกรรม

นางจิระวาทีก้าวว่า จังหวัดกระบี่จะเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด BCG โดยมีการดำเนินงาน คือ 1.การสร้างสรรคสินค้า (Co-Creation) 2.ผลักดันการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเดินทาง เช่น การเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทาง พาหนะท้องถิ่น รถพลังงานไฟฟ้า (EV) 3.Upskill ยกระดับคุณภาพสินค้า บริการ และผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน 4.การจัดกิจกรรม Green Event 5.ชี้แนะการลงทุนเพื่อเติมเต็ม Business Supply และ 6.ผลักดันพื้นที่สู่การเป็น Net Zero Pathways ด้วยการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้าร่วม CF-Hotels รวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมุ่งผลักดันมูลค่าท่องเที่ยวไทย ผ่าน 5 เรื่องหลัก คือ 1.Tourism Value Chain Integrator เป็นผู้เชื่อมต่อผู้ประกอบการสู่การสร้างมูลค่าโดยทำธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและพันธมิตร 2.Tourism Innovation Incubator

เป็นผู้มีเฉพาะนวัตกรรมท่องเที่ยวสู่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด 3.Tourism Investment Introducer เป็นผู้ชี้นำยุทธศาสตร์การลงทุนภาคธุรกิจบนพื้นฐานศักยภาพสำหรับการลงทุน 4.Tourims Business Investor เป็นผู้ลงทุนร่วมทุนเพื่อเติมเต็มในธุรกิจที่ขาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5.TATs Asset Incorporator เป็นผู้บริหารทรัพย์สิน ททท. เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำร่องการเพิ่มมูลค่าธุรกิจท่องเที่ยว

“ที่รัฐบาลได้ประกาศในปี 2568 เป็นปีอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ แกรนด์ ทัวริซึม แอนด์สปอร์ต เยียร์ 2568 ภายใต้วิสัยทัศน์อีกในโตไทยแลนด์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกด้วยสุดยอดอีเวนต์และสิทธิประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวแบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยอีเวนต์ขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงต่อไป” นางจิระวาทีก้าว

ชี้เหตุกระทบกันกระหวางแคบ

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เปิดเผยว่า กรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐ บริเวณถนนเบอร์เบิน สตรีท นิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา หลังจากมีคนร้ายขับรถกระบะพุ่งใส่ฝูงชนที่กำลังฉลองปีใหม่ และเปิดฉากยิงเข้าใส่ จนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย และบาดเจ็บกว่า 30 คนนั้น เบื้องต้นประเมินว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังอยู่ในวงจำกัด ไม่ได้ขยายเข้ามาถึงไทย แต่ในภาพรวมอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในช่วงปีใหม่ที่ชะลอตัวลงในสหรัฐได้ โดยเหตุการณ์ลักษณะนี้ถือว่าไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมาย แต่เป็นการขยายตัวของความรุนแรงเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจของตัวเอง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้น ขยายไปประเทศต่างๆ ส่วนนี้จะมีผลต่อเศรษฐกิจแน่นอน

แบ่งชี้สร้างสร้างความแตกแยก

นายสมชายกล่าวว่า สหรัฐถือเป็นประเทศที่มีผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลก ทำให้มีคนหลายเชื้อชาติและศาสนาอยู่ด้วยกัน จึงเกิดความแตกแยกในสังคมได้ง่าย เพราะมีความไม่พอใจในสังคมและเศรษฐกิจเป็นทุนอยู่แล้ว โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีสื่อออนไลน์เข้ามาส่งผลในการโน้มน้าวจิตใจคนได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ก็สามารถทำให้หลงเชื่อได้ง่ายเช่นกัน ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ยิ่งเห็นการแสดงออกถึงความพอใจของกลุ่มคนที่แบ่งขั้วแบบชัดเจน ทั้งชาวสุดและซ้ายสุด อย่างในอดีตที่เคยเกิด

สงครามการเมืองในสหรัฐมาแล้ว ตอนนั้นก็พากันคล้ายกัน เพียงแต่ยังไม่รุนแรงถึงระดับการสังครามเท่านั้นเอง

หวังจุดส่งออกโตต่ำ

“ขณะนี้เกิดภาวะประชาธิปไตยไม่เสรีนิยมกลายเป็นเผด็จการแบบเสียงข้างมากแทน โดยเฉพาะประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสหรัฐ ทำให้ผู้คนมีความไม่พอใจสูงมาก จึงได้แสดงออกผ่านความรุนแรงที่เกิดขึ้น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย หากมีความรุนแรงมากกว่าที่คาดไว้ หรือเกิดเหตุการณ์ข้างขึ้นสร้างความกังวลในการใช้ชีวิตและเดินทางท่องเที่ยว ประเมินว่าผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยวน่าจะน้อยกว่าการส่งออก หากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ใช้นโยบายกีดกันทางการค้าแบบรุนแรงอย่างที่ประกาศไว้ จะทำให้ส่งออกโลกชะลอการเติบโตเหลือ 2.6% ส่วนส่งออกไทยโตเพียง 1-2% เท่านั้น จากเดิมที่คาดว่าจะโตถึง 4-5%” นายสมชายกล่าว

ค้าปลีกมันใจอีซีขั้ปลุกข้อปลีก

นางณัฐวีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดค้าปลีกในปี 2568 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2567 โดยมีปัจจัยบวกจากโครงการอีซีอี-รีซีที ลูกค้านำยอดชำระซื้อสินค้าหรือค่าบริการหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2568 ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบได้มากขึ้น เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เป็นช่วงการจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้ว คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้มากยิ่งขึ้น จากผลตอบรับมาตรการเมื่อต้นปี 2567 ที่ผ่านมา

นางณัฐวีรากล่าวอีกว่า ยังมีปัจจัยหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในสูงกว่าปีเกิดโควิด ทั้งนี้แม้ว่าในปี 2567 นักท่องเที่ยวชาวจีนยังเข้ามาไม่เท่ากับก่อนมีโควิด แต่ล่าสุดเริ่มเห็นเข้ามาในจำนวนที่มากขึ้น ขณะเดียวกันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศอื่นๆ เข้ามาเสริมด้วย เช่น รัสเซีย ตะวันออกกลาง กลุ่มซีแอลเอ็มวี เป็นต้น รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนจากกำลังซื้อของกลุ่มระดับบนที่ยังแข็งแกร่ง

“ความท้าทายในปี 2568 คือ กำลังซื้อในกลุ่มระดับกลางและล่างที่ยังน่าห่วง อยากให้

รัฐบาลเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนมีรายได้เพิ่ม” นางณัฐวีรา กล่าว

खुทองเที่ยวบูสต์ศก.ไทยปี'68

นางณัฐวีรา กล่าวว่า เชื่อกันว่าเศรษฐกิจในปี 2568 น่าจะขยายตัวได้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้านมาก ถ้าหากภาครัฐนำจุดแข็งต่างๆ ออกมาขับเคลื่อน จะทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศแข็งแกร่ง เช่น เรื่องของการท่องเที่ยว อาหาร ภาคการผลิต และธุรกิจเอสเอ็มอีต่างๆ ซึ่งประเทศไทยแข็งแรงอยู่แล้ว โดยทางเซ็นทรัลเองจะร่วมช่วยผลักดันด้วยการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ไทยและสินค้าของเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตไปกับประเทศไทยและเซ็นทรัลด้วย ถ้าภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนหลายภาคส่วนจะยิ่งผลักดันเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

พันธกิจไทยปี'68ยังขาขึ้น

นายไพฑูรย์ นลินทรภักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธิสโก้ จำกัด ในฐานะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทยปี 2568 ยังเป็นขาขึ้นได้ แต่เป็นขาขึ้นแบบเล็กๆ น้อยๆ เพราะดาวนไซด์มีน้อยแล้ว เนื่องจากหุ้นไทยแทบไม่ได้ปรับขึ้นในช่วงปี 2567 จึงไม่ห่วงเรื่องดาวนไซด์ เพียงแต่จะปรับขึ้นได้มากน้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับฝีมือของรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ยังตอบได้ยาก หากสามารถทำให้เศรษฐกิจไทยโตได้จริง เชื่อว่าตลาดหุ้นจะวิ่งไปข้างหน้าได้ทันที ส่วนถ้าโรบริษัทยอดทะเบียน (บจ.) ไทยจะพลิกฟื้นกลับมาได้ตมกน้อยเท่าใด ยังมีโอกาสอยู่ เพราะที่ผ่านมาผลประกอบการ บจ.ผิดพลาดติดลบกันมาก คาดหวังว่าปี 2568 จะสามารถกลับมาได้

หุ้นโลกบวกรับสหรัฐหันดอก

นายไพฑูรย์กล่าวว่า ภาพรวมตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ในปี 2567 เป็นการปรับตัวขึ้น อาทิ สหรัฐ บวก 27-28% ในเอเชียอย่างไต้หวัน บวก 30% มีน้อยมากที่ปรับตัวลดลง เหตุผลหลักเป็นเพราะดอกเบี้ยสหรัฐที่เข้าสู่ช่วงต่ำ ถือว่ามีอิทธิพลสูงที่สุดกับหุ้นอยู่แล้ว โดยประเมินปี 2568 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ ที่การกลับเข้ามาของนายโดนัลด์ ทรัมป์ นโยบายหลายๆ อย่างอาจนำไปสู่เงินเฟ้อที่สูง

ขึ้น ท่าที่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มเปลี่ยนแปลง ทำให้โอกาสที่จะเห็นดอกเบี้ยสหรัฐปรับลดลงมากขึ้น เหมือนที่คาดการณ์ไว้มีน้อยลง แต่เชื่อว่าการตลาดหุ้นจะยังอยู่ในขาขึ้นเพียงแต่อาจไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีมากเท่าปี 2567 ที่ปรับตัวขึ้นกว่า 20% กันในหลายประเทศ ซึ่งการปรับขึ้นเฉลี่ย 5-10% ถือว่าสูงแล้ว และการปรับขึ้น 20% ต่อเนื่องจึงถือว่าสูงมาก

“ความเสี่ยงของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ รอบแรกมองว่ายังไม่ใช้คิวของประเทศไทย เพราะพอ

(อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 7

5อุตสาหกรรมใหม่

รับตำแหน่งแล้ว น่าจะจัดการประเทศอื่นก่อน ความเสี่ยงของไทยจะมากในรอบ 2 แขน เพราะประเทศไทยถือว่ายังไม่ใช้คู่ค้าที่เขาคงต้องการจัดการเป็นอันดับต้นๆ เหมือนประเทศที่ขาดดุลการค้าสูงมากประเทศอื่น” นายไพฑูรย์กล่าว

ศก.ไทย68-ปีแห่งความท้าทาย

นายปริชา ศุภพิศพร นายกสมาคมการขายและการตลาดสิ่งหัตถ์ไทย เปิดเผยว่า มองเศรษฐกิจไทยในปี 2568 ยังเป็นปีที่ท้าทายยังเผชิญกับปัญหาเดิมๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่อัตราการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจยังต่ำ รายได้ของคนยังไม่เพิ่มขึ้น สวนทางกับค่าครองชีพยังคงปรับตัวสูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568 แต่คงไม่ได้ช่วยอะไรได้มาก ส่วนมาตรการอีซี อีวี-ซีที ผู้ที่ได้รับอานิสงส์จะเป็นกลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่มากกว่ารายย่อย ซึ่งภาครัฐต้องออกมาตรการให้ตรงจุดมากกว่านี้

นายอชิพ พิษานนท์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2568 ยังมีความท้าทายปัจจัยไม่แน่นอนอยู่มาก จึงยังคงค่อนข้างน่าห่วง โดยเฉพาะภาคการส่งออก อาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ที่จะประกาศออกมา เช่น การปรับขึ้นภาษีต่างๆ คาดว่าจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดภาวะเหนื่อยหนักมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยด้วย แม้ว่าหลายคนมองว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยก็ตาม จากการที่มี

นักลงทุนย้ายฐานมายังประเทศไทย แต่อาจจะไม่ใช่อะไรที่คาดการณ์ไว้ก็ได้ เพราะความไม่แน่นอนยังมีอยู่สูง

แนะออกมาตรการดึงเที่ยวไทย

นายอชิพกล่าวว่า สำหรับปี 2568 มองว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยู่ในกรอบ 2.3-2.4% เนื่องจากการส่งออกอาจจะชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศคู่ค้าของสหรัฐ คงเหลือเพียงภาคการท่องเที่ยวเท่านั้นจะเป็นตัวหลักขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปี 2568 หลังประเมินว่าต่างชาติจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ที่ 40 ล้านคน ขณะที่ภาครัฐยังไม่มีเครื่องยนต์ใหม่ที่จะมาช่วยกระตุ้น

“ปี 2568 ถึงนักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้ตามเป้า 40 ล้านคน แต่ยังมีความกังวลในแง่ของรายได้ต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอาจจะไม่สูง ดังนั้น ภาครัฐเองก็ต้องหามาตรการเพื่อมาสนับสนุน เพื่อสร้างรายได้ให้สูงขึ้น เช่น ให้ต่างชาติมีการพำนักอยู่ระยะยาวมากขึ้น เพราะจะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศมากขึ้นตามไปด้วย” นายอชิพกล่าว

ค่าขนส่งสินค้าปี'67สูงขึ้น

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนไตรมาสที่ 4 และเฉลี่ยทั้งปี 2567 ปรับสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนโครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต สูงขึ้น 2.7% เป็นการสูงขึ้นในทุกหมวดสินค้า โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูงขึ้น 3.1% หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 0.9% และหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง 0.6% ส่วนเฉลี่ยทั้งปี 2567 สูงขึ้น 1.5%

ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนโครงสร้างแบ่งตามประเภทรถ สูงขึ้น 1.7% เป็นการสูงขึ้นเกือบทุกประเภทรถที่ใช้บริการขนส่งสินค้า อาทิ รถบรรทุกวัสดุอันตราย 3.8% รถตู้บรรทุก 2.8% รถบรรทุกเฉพาะกิจและรถบรรทุกของเหลว 2.2% รถกระบะบรรทุก 1.9% รถพ่วง 0.7% ขณะที่ค่าบริการขนส่งรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุฯ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนเฉลี่ยทั้งปี 2567 สูงขึ้น 0.5%

น้ำมัน-ค่าแรง-คบ.ดันต้นทุนพุ่ง

“สาเหตุสำคัญทำให้ดัชนีค่าบริการขนส่ง

สินค้าทางถนนสูงขึ้น เป็นเรื่องต้นทุน โดยราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศอยู่ระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับอัตราค่าจ้าง อัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับสูง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว การส่งออก และการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการขนส่งสินค้ามีมากขึ้น ค่าบริการขนส่งสินค้าจึงปรับเพิ่มขึ้น” นายพูนพงษ์กล่าว

นายพูนพงษ์กล่าวว่า สอดคล้องกับผลสำรวจผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน เกี่ยวกับผลกระทบจากอุทกภัยต่อค่าบริการขนส่งทางถนนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ส่วนใหญ่เผชิญปัญหาต้นทุนการขนส่งสูง แต่จากภาวะการแข่งขันที่สูง จึงปรับค่าบริการได้ไม่มากนัก และ 85.58% ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมีเพียง 14.42% ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ เส้นทางขนส่งและทรัพย์สินบริษัทเสียหาย อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือ อาทิ ลดหรือสนับสนุนราคาน้ำมัน เงินช่วยเหลือ และเร่งปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง

คาดQ1/68โตตามการบริโภค

นายพูนพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนไตรมาสที่ 1 ปี 2568 คาดขยายตัวสูงขึ้นเล็กน้อย มีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวการบริโภคภาคเอกชน การท่องเที่ยว การส่งออกสินค้า และต้นทุนสำคัญ อาทิ ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปี 2567 อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ระดับสูง การขาดแคลนแรงงาน และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในส่วนของพนักงานขับรถบรรทุก อาจปรับขึ้นตามค่าจ้างขั้นต่ำ ส่งผลให้ค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศเพิ่มขึ้น

“แต่การแข่งขันราคาที่รุนแรงขึ้น มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการของภาครัฐ และความเสียหายจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน อาจส่งผลให้ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ไม่เป็นไปตามที่คาดได้ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น” นายพูนพงษ์กล่าว

‘นฤมล’ผุดศูนย์ข้าว5พันแห่ง

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าพรรคกล้าธรรม กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อเป็นรากฐานในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว มุ่งเน้นการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีส่วนร่วมบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวด้วยตนเอง ช่วยให้ชุมชนและองค์กรชาวนาเกิดความเข้มแข็ง โดยในปี 2567 สามารถจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนได้ 4,985 ศูนย์ ครอบคลุมเกษตรกร 150,000 ครัวเรือน และผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้ 200,000 ตัน สามารถนำไปเพาะปลูกได้ในพื้นที่ 13 ล้านไร่ ทำให้มีข้าวคุณภาพดีสู่ตลาดจำนวน 12 ล้านตัน

ศ.ดร.นฤมลกล่าวต่อว่า ในปี 2568 กระทรวงเกษตรฯมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มอีก 2,500 ศูนย์ รวมเป็น 7,485 ศูนย์ ทำให้ครอบคลุมเกษตรกรได้ถึง 225,000 ครัวเรือน ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น 250,000 ตัน นำไปเพาะปลูกได้ในพื้นที่ 16 ล้านไร่ ทำให้มีข้าวคุณภาพดีสู่ตลาดจำนวน 16 ล้านตัน ส่วนปี 2569 จะจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มอีก 2,500 ศูนย์ รวมเป็น 9,985 ศูนย์ ครอบคลุมเกษตรกร 270,000 ครัวเรือน ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น 420,000 ตัน สามารถนำไปเพาะปลูกได้ในพื้นที่ 28 ล้านไร่ ทำให้มีข้าวคุณภาพดีสู่ตลาดจำนวน 17 ล้านตัน

ศ.ดร.นฤมลยังกล่าวถึงโครงการชาวนาอาสาทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตข้าว และเข้ามาร่วมบริหารงาน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และข้าวคุณภาพดี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก ในปี 2567 มีผู้เข้าร่วมเป็นชาวนาอาสาแล้วทั้งสิ้น 147,500 รายแล้ว ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นชาวนาอาสาได้ที่ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ทั่ว

ประเทศ

เปิดวันแรกหุ้นดิ่ง20.36จุด

ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568 ซึ่งเป็นการเปิดซื้อขายหุ้นวันแรกของปี 2568 พบว่าภาวะการซื้อขายหุ้นเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวัน โดยเปิดตลาดภาคเช้าระดับ 1,400.21 จุด และปิดตลาดภาคบ่ายระดับ 1,379.85 จุด ดัชนีลดลง 20.36 จุด หรือลบ 1.45% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,399.35 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,378.44 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 36,840.14 ล้านบาท

น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมดัชนีหุ้นไทยเปิดการซื้อขายวันแรกของปี 2568 เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดการซื้อขาย โดยแรงขายหลักๆ มาจากหุ้นขนาดใหญ่ นำโดยหุ้นเดลต้า ประกอบกับแรงขายเพิ่มเติมในหุ้นกอล์ฟ เป็นปัจจัยกดดันดัชนีมากขึ้น ในช่วงที่ตลาดยังขาดปัจจัยสนับสนุน

ให้ฟื้นขึ้นรอบใหม่ แต่มีปัจจัยลบออกมามากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการค้าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ภายหลังจากการรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะการค้าโลกและเศรษฐกิจในภาพรวม อีกทั้งนักลงทุนยังรอดติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ และผลของการใช้มาตรการอีซี อี-รีซีที ที่จะเริ่มช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมนี้ด้วย

2วันทองขยับ350บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานในวันเดียวกันนี้ สมาคมค้าทองคำ ประกาศเปลี่ยนแปลงราคา 6 ครั้ง โดยเปิดตลาดปรับลง 50 บาท ต่อเนื่อง 2 ครั้ง ก่อนปรับขึ้นครั้งละ 50 บาทต่อเนื่อง 4 ครั้ง ทำให้ราคาทองแท่ง รับซื้อ (บาท) 42,650 บาท ขายออก (บาท) 42,750 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อ (บาท) 41,887.08 บาท ขายออก (บาท) 43,250 บาท อิงราคาทองคำสปอร์ต 2,637.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ และค่าเงินบาท 34.27 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ราคาทองคำได้ขยับสูงขึ้นแล้ว 350 บาท ของสองวันแรกขึ้นปี 2568

'ทางออกหนี้ครัวเรือนไทย...แก้อย่างไรให้ยั่งยืน และตรงกลุ่ม'

ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่เศรษฐกิจไทยมานาน และถูกพูดถึงมาตั้งแต่เกิด COVID-19 โดยเฉพาะแนวโน้มช่วยเหลือนอกมาตรการแก้หนี้เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา แต่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP ยังคงลดลงได้ช้าอยู่ในระดับสูงเกือบ 90% สะท้อนประสิทธิภาพของแนวโน้มนโยบายที่อาจยังเพิ่มความครอบคลุมได้มากขึ้น ตามความต้องการที่แตกต่างกันของลูกหนี้เฉพาะกลุ่ม

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP ในไตรมาส 2/2567 แม้จะปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี แต่กลับเป็นผลจากสินเชื่อกว้างขวางที่ลดลงมากเป็นสำคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยสินเชื่อใหม่ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดขึ้น ตามความกังวลคุณภาพสินเชื่อกว้างขวางและการชำระหนี้ที่ต่อลง แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB EIC ประเมินว่า ปัญหาคุณภาพสินเชื่อย่อยยั้งระบบที่แย่งและปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มจะคลี่คลายได้ช้าในระยะข้างหน้า ท่ามกลางมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อรายย่อยของสถาบันการเงินที่คาดว่าจะยังมีทิศทางเข้มงวดต่อเนื่อง โดยพบสาเหตุข้อเท็จจริงผ่านการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกหนี้รายย่อยของเครดิตบูโร ตลอดช่วงเวลาดังเกิด COVID-19 จนถึงสิ้นปี 2566 ดังนี้

ลูกหนี้บุคคล NPL มากกว่า 70% ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอ

ลูกหนี้บุคคล SM ราว 70-80% มีโอกาสจะกลายเป็น NPL โดยเฉพาะสินเชื่อกว้างขวาง การเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่ออื่น

แม้ลูกหนี้บุคคล NPL ส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ไปบ้างแล้ว แต่สัดส่วนที่ลูกหนี้กลุ่มนี้กลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติยังคงค่อนข้างต่ำมาก ทั้งในกลุ่มเจ้าหนี้ Bank และ Non-Bank คิดเป็นเพียง 8.2%



และ 6.4% ตามลำดับ

แนวโน้มปัญหาหนี้ครัวเรือนที่น่าจะคลี่คลายได้ช้า สอดคล้องกับผลสำรวจ SCB EIC Consumer survey 2567 ซึ่งพบว่า กลุ่มคนมีหนี้ที่รายได้น้อยยังมีปัญหาหลัก 3 ด้าน คือ

มีปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีปัญหาหนี้สินสะสม เนื่องจากค้างชำระหนี้บ่อยและจ่ายแค่ขั้นต่ำ โดยเฉพาะผู้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน ซึ่งพบว่าสัดส่วนมากกว่า 80% ที่มีปัญหารายได้ไม่พอจ่าย และมีพฤติกรรมจ่ายหนี้ไม่สม่ำเสมอ ในกลุ่มนี้ยังรวมถึงผู้ที่จ่ายชำระหนี้สม่ำเสมอแต่จ่ายได้แค่ขั้นต่ำด้วย

มีปัญหานั่นอกระบบหรือหนี้ที่มีดอกเบี้ยผิดนัดแพง ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเลือกคืนหนี้ที่ค้างชำระนานสุดก่อน หรือหนี้ที่เจ้าหนี้ติดตามทวงถามมากที่สุดก่อน

มีปัญหากการเข้าถึงสินเชื่อมากกว่ากลุ่มอื่นพบว่ามากกว่า 60% ของคนมีหนี้รายได้น้อยที่มีปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อ และเกือบครึ่งหนึ่งไม่สามารถกู้เงินในระบบได้เลย คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือสถาบันการเงินได้ เพราะไม่เข้าเงื่อนไข

มองไปในระยะ 5 ปีข้างหน้า SCB EIC ประเมินว่า 1 ใน 3 ของครัวเรือนไทยที่มีหนี้จะยังไม่หลุดพ้นจากปัญหาหนี้ไม่พอรายจ่าย

โดยเฉพาะครัวเรือนรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของครัวเรือนที่มีหนี้ (หรือราว 3 ล้านครัวเรือน) อย่างไรก็ตาม SCB EIC ประเมินว่า ยังมีลูกหนี้กลุ่มที่มีศักยภาพที่มีปัญหาการชำระหนี้ชั่วคราว แต่จะสามารถกลับมาคืนหนี้ได้เป็นปกติ หากได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมได้ทันเวลา แนวทางแก้หนี้ครัวเรือนไทยอย่างยั่งยืน จึงควรปรับให้ตรงกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่มอย่างครบวงจร และสร้างแรงจูงใจปรับพฤติกรรมให้กลับมาคืนหนี้ได้ ดังนี้

กลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ : "ให้เข้าถึง" ด้วยการดึงลูกหนี้ที่นอกกรอบเข้าสู่ในระบบผ่าน Risk-based pricing หรือการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ในระบบสามารถช่วยเหลือลูกหนี้วงกว้างมากขึ้น การพัฒนาระบบสินเชื่อด้วยข้อมูลทางเลือก (Alternative data) เพื่อช่วยประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้เพิ่มเติม การเพิ่มรายได้ผ่านการเสริมทักษะหรือเปลี่ยนอาชีพ และการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน เน้นพฤติกรรมที่ดีในการก่อหนี้และการจัดลำดับการชำระหนี้

กลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ยังไม่ฟื้นตัว : "ให้เริ่มฟื้น" ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวให้ครอบคลุมขึ้น การเพิ่มรายได้ผ่านการเสริมทักษะหรือเปลี่ยนอาชีพ รวมถึงการ

ติดตามและให้คำปรึกษาทางการเงินเชิงรุก

กลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือ และมี
แนวโน้มฟื้นตัวได้ : “ให้ฟื้นต่อ” ด้วยการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการฟื้นตัวในรูปแบบสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ
และอาชีพ การเสริมสร้างความรู้ทางการเงินเน้น
สร้างวินัยทางการเงิน และการส่งเสริมการออม
โดยภาครัฐสนับสนุนเงินออมสมทบตามสัดส่วน
เพื่อสร้างนิสัยการออมระยะยาว

กลุ่มที่มีความสามารถในการชำระหนี้ :
“ให้มั่นคง” ด้วยการป้องกันความเสี่ยงพินัด
ชำระหนี้ ผ่านการติดตามสถานะลูกหนี้้อย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างแรงจูงใจทางการเงินให้ชำระ
คืนหนี้ล่วงหน้า ตลอดจนช่วยสร้างพฤติกรรม
ที่ดีส่งเสริมวินัยการออมระยะยาวเพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีผลตอบแทน
เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มสามารถ
“จ่ายครบ จบหนี้” ได้อย่างยั่งยืน ควรมีแนวทาง
ช่วยเหลือที่ครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่มเพิ่มเติม
ต่อยอดจากมาตรการเฉพาะกลุ่มข้างต้น ได้แก่
(1) ขยายความครอบคลุมมาตรการปรับโครงสร้าง
หนี้แบบร่วมจ่าย (Copayment) ระหว่างภาครัฐ
และเจ้าหนี้ในระบบแบบ Risk-sharing ให้
ครอบคลุมทั้งลูกหนี้ Bank (รวม SFIs) และ
Non-Bank ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง รวมถึงเพิ่ม
แรงจูงใจให้ลูกหนี้อยากปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้น ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันความ
ครอบคลุมเพิ่มเติมบางส่วนแล้ว ในระยะต่อไป
อาจพิจารณาแนวทางขยายความครอบคลุมให้
กลุ่มลูกหนี้ประเภทที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ได้อีกในอนาคต เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดหนี้
ในภาคครัวเรือนไทย และ (2) การสร้างฐาน
ข้อมูลกลางสำหรับลูกหนี้ โดยใช้เทคโนโลยี
ในการเก็บข้อมูลและติดตามสถานะลูกหนี้้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ปรับมาตรการช่วยเหลือได้เหมาะสมและทันการณ์

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)

สนค.ชี้ดัชนีขนส่ง

Q4/67 พุ่ง

หน้า... 7

สนค.ชี้ดัชนีขนส่งQ4/67พุ่ง

รับน้ำมันดีเซล-ดอกเบียสูงลู่ปี68โตต่อ

ไทยโพสต์ ● สนค.เผยดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาส 4 ปี 67 เพิ่มขึ้น 2.7% เหตุน้ำมันดีเซล ค่าจ้าง ดอกเบียทรงตัวสูง และภาคท่องเที่ยว ส่งออกขยายตัว คาดไตรมาส 1 ปี 68 ยังเติบโตสูงขึ้น

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 2.7% จากการสูงขึ้นของค่าบริการขนส่งในทุกหมวดสินค้า โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 3.1% เพราะค่าขนส่งผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม สิ่งทอ อุปกรณ์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์เพิ่มสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองเพิ่ม 0.9% และหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมงเพิ่ม 0.6% จากค่าขนส่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสูงขึ้น ส่วนดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนเฉลี่ยทั้งปี 2567 เพิ่มขึ้น 1.5%

ทั้งนี้ หากแยกดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนโครงสร้างแบ่งตามประเภทรถพบว่า ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เพิ่มขึ้น 1.7% เป็นการสูงขึ้นเกือบทุกประเภทรถที่ใช้บริการขนส่งสินค้า อาทิ รถบรรทุกวัสดุอันตรายเพิ่ม 3.8% รถตู้บรรทุกเพิ่ม 2.8% รถบรรทุกเฉพาะกิจเพิ่ม 2.2% รถบรรทุกของเหลวเพิ่ม 2.2% รถกระบะบรรทุกเพิ่ม 1.9% และรถพ่วงเพิ่ม 0.7% ขณะที่ค่าบริการขนส่งรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาวดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง



พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

เปลี่ยน ส่วนเฉลี่ยทั้งปี 2567 เพิ่มขึ้น 0.5%

สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนไตรมาสที่ 4 ปี 2567

สูงขึ้น ยังคงเป็นเรื่องของต้นทุน โดยราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศอยู่ระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับอัตราค่าจ้างและอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับสูง และภาคการท่องเที่ยว การส่งออก และการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการขนส่งสินค้ามีมากขึ้น ค่าบริการขนส่งสินค้าจึงปรับเพิ่มขึ้น

นายพูนพงษ์กล่าวว่ แนวโน้มดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 คาดว่าจะขยายตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกสินค้า ประกอบกับต้นทุนสำคัญ อาทิ ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปี 2567 และอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ระดับสูง และยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้ค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศปรับเพิ่มขึ้น.



เกษตรวันนี้.....● พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชวนน้อง ๆ เกี่ยวกับเด็กแห่งชาติ "เมล็ดพันธุ์ของพระราชินี" ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 68 สนุกจัดเต็ม และสอดแทรกสาระความรู้การเกษตร พร้อมลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม Walk rally วิถีเกษตร กว่า 20 ฐาน.....● อาทิ จักรยานสูบน้ำ ต่อดวงจรโซลาร์เซลล์ พลังงานเท้าเหยียบ บิงโกเกษตร บันไดงู นาปาเป้า หนูน้อยจ่ายตลาด สืบเมล็ดพันธุ์ เอาใจเด็กรุ่นใหม่ กับเกมแบบชาวดิจิทัล ชวนตะลุยภารกิจตอบคำถามกับเกม Kahoot! สวมแว่น VR (Virtual Reality Glass).....● ตะลุยพิพิธภัณฑ์บนโลกเสมือนจริง รับของรางวัลมากมายลุ้นรับของรางวัลใหญ่กลับบ้านทุกชั่วโมง นอกจากนี้ยังเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา และรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ถึง 14 รอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวัน สอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 0-2529-2212-13, 08-7359-7171 คลิกรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ Facebook/Instagram/Line ID : @wisdomkingmuseum.....●

นายกะหล่ำปลี

ดัชนีขนส่งทางถนนปี67พุ่ง1.5%หลังบริโภคฟื้น

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 4 และเฉลี่ยทั้งปี 2567 ปรับสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน ช่วงเดือนพ.ย. 2567 พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เผชิญต้นทุนสูงแต่การแข่งขันรุนแรงทำให้การปรับค่าบริการเป็นไปอย่างจำกัด และยังพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 สูงขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2566 เป็นการสูงขึ้นของค่าบริการขนส่งในทุกหมวดสินค้า โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูงขึ้น 3.1% เช่น ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ

ลั่นปีโตรเลียม สิ่งทอ อุปกรณ์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองสูงขึ้น 0.9% เช่น ถ่านหินและลิกไนต์ ปีโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ และหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และการประมง สูงขึ้น 0.6% เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่วนเฉลี่ยทั้งปี 2567 สูงขึ้น 1.5%

ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน โครงสร้างแบ่งตามประเภทรถ ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 สูงขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2566 เป็นการสูงขึ้นเกือบทุกประเภทรถที่ใช้บริการขนส่งสินค้า อาทิ รถบรรทุกวัสดุอันตราย สูงขึ้น 3.8% รถตู้บรรทุก สูงขึ้น 2.8 % รถกระบะบรรทุก สูงขึ้น 1.9 % และรถพ่วง สูงขึ้น 0.7% ส่วนเฉลี่ยทั้งปี 2567 สูงขึ้น 1.5%

“ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนเพิ่มสูงขึ้นเพราะราคาน้ำมันดีเซลสูงกว่าปีก่อนดอกเบี้ยตรงตัวสูง ขณะที่ภาคท่องเที่ยวส่งออก และการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง”

อธิบดีกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์รับซื้อหอมแดง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกหอมแดง และพบปะเกษตรกร ผู้ประกอบการ และตรวจเยี่ยมตลาดหอมแดง ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อติดตามสถานการณ์การรับซื้อหอมแดง พร้อมได้ประสานเชิญผู้ประกอบการ ทั้งผู้ส่งออก ผู้รับซื้อ ผู้รวบรวม ลัง และห้างค้าส่ง ห้างท้องถิ่น อาทิ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ เซ็นทรัล โก โฮลเซลส์ มาร่วมติดตามสถานการณ์ และช่วยรับซื้อผลผลิตหอมแดงจากเกษตรกร พร้อมช่วยเหลือราคาให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ อ.ยางชุมน้อย ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิต ปลูกหอมแดง เป็นพืชเศรษฐกิจ อันดับที่ 2 รองจากข้าวของ จ.ศรีสะเกษ

นายวิทยากร กล่าวไว้ว่า จากการลงพื้นที่ ภาพรวมหอมแดงศรีสะเกษในช่วงนี้คุณภาพดีมาก แต่ปริมาณผลผลิตออกเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาปรับตัวลดลงบ้าง แต่กระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ และจะทำต่อเนื่องไปจนจบฤดูกาลผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าจะได้รับการดูแลตามที่ได้รับนโยบายจาก นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้ดูแลพืชเกษตรทุกชนิด ให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาเป็นธรรมและคุ้มต้นทุน ทั้งนี้กรมการค้าภายใน ยังได้หารือพี่น้องเกษตรกร และผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วม เพื่อหารือสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด และมาตรการดูแลหอมแดง ซึ่งแหล่งผลิตสำคัญอยู่ในพื้นที่ อ.ราษีไศล, อ.ยางชุมน้อย และอ.กันทรารมย์ โดยขณะนี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว ส่วนด้านการตลาด ได้หารือการผลักดันการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากการระบายผลผลิตในประเทศ ที่กระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาเชื่อมโยงรับซื้ออยู่แล้ว เห็นว่า ตลาดสำคัญ คือ ตลาดอินโดนีเซีย แต่การส่งออกค่อนข้างยากลำบาก ทำให้การระบายไปยังต่างประเทศทำได้ไม่



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 3 มกราคม 2568

ปีที่: -

ฉบับที่: 27476

หน้า: 10(บน)

Col.Inch: 42

Ad Value: 75,600

PRValue (x3): 226,800

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อธิบดีกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์รับซื้อหอมแดง

ดีเท่าที่ควร แต่จะผลักดันให้มีการส่งออกให้ได้รวมถึงตลาดเวียดนามด้วย

นอกจากนี้ ยับพบปัญหาการทำสัญญาซื้อขายระหว่างตัวแทนหน้า กับเกษตรกรที่ไม่ตรงไปตรงมา โดยได้กำชับให้มีการดำเนินการให้ตรงไปตรงมา สัญญากำหนดไว้ว่าจะซื้อที่ราคาเท่าไร ถึงหน้างานก็ควรจะซื้อในราคาระนั้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานไปยังนายอำเภอ ทำงานร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดเข้าไปกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พี่น้องเกษตรกรแล้ว สำหรับมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ นอกเหนือจากการประสานผู้ประกอบการเข้าปรับซื้อ กรมจะไปพิจารณาว่าจะเพิ่มมาตรการด้านการตลาดเพื่อช่วยเร่งระบายผลผลิตหอมแดงให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร ซึ่งที่ทำได้แล้ว เช่น การนำระบายผ่านการจำหน่ายสินค้าในงานธงฟ้า โมบายพาณิชย์ และตรงจี้ให้ซื้อหอมแดงเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นต้น.